



บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 31.87 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.70-32 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.87 บาท อ่อนค่าเล็กน้อยจากวานนี้เปิดที่ 31.83 บาท แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางอ่อนค่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจากจะสะท้อนถึงตัวเลขเศรษฐกิจของไทยที่สำคัญ ทั้งการบริโภคและส่งออกที่ชะลอตัวโดยในวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะรายงานข้อมูลตัวเลขการส่งออกเดือน เม.ย. ปีนี้ของไทยซึ่งตลาดคาดว่าจะออกมาติดลบประมาณ 3% จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คาดกรอบ 31.70-32 บาท

*น.ส.พีรพรรณ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ งานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 31.87 บาท อ่อนค่าเล็กน้อยจากวานนี้เปิดที่ 31.83 บาท แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางอ่อนค่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจากประเมินว่าทิศทางค่าเงินจะเริ่มสะท้อนถึงปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจของไทยที่สำคัญที่กำลังชะลอตัว ทั้งการบริโภคและส่งออกที่ชะลอตัว จากก่อนหน้านี้ที่ค่าเงินมีทิศทางแข็งค่าขึ้นจากประเด็นแรงซื้อขายเก็งกำไรในระยะสั้น

*คาดกรอบวันนี้ที่ 31.70-32 บาท

*โดยในเช้าวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะรายงานข้อมูลตัวเลขการส่งออกเดือน เม.ย.ปีนี้ของไทยซึ่งตลาดคาดว่าจะออกมาติดลบประมาณ 3% จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หากออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทอ่อนค่าได้

*นอกจากนี้ภาพรวมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโน้มการขายหุ้นไทยออกมาเป็นการขายสุทธิ อีกทั้งมีการซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยที่ชะลอลง

*สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ประเด็นที่เงินเตรียมจะออกกฎหมายฉบับใหม่ด้านความมั่นคงที่สำคัญ อ่องกง หลังการประท้วงสนับสนุนประชาธิปไตยเมื่อปีที่ผ่านมาจะเป็นความเสี่ยงที่จะเข้ามากระทบ Sentiment การลงทุน เนื่องจากสหรัฐมีนโยบายสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเห็นการออกมาตรการตอบโต้ฮ่องกงของสหรัฐออกมาจะส่งผลให้ตลาดเกิดความวิตกรับความเสี่ยง(Risk-off)

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.5020 จากวานนี้ 99.3700

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 231.10 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -3,349.65 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับบาทระหว่างธนาคาร 31.84บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้